



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข จำนวน ๑,๔๙๖ ราย และเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มีกำหนด และเพื่อให้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้เข้าสอบในการเดินทางไปสอบในจังหวัดที่ได้ยื่นใบสมัครไว้ ก.ค.ศ. จึงมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ส่งมอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการต่อไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งรูปแบบและวิธีการจัดสอบภาค ก และภาค ข กำหนดการสอบแข่งขัน และตารางสอบ มาเพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และภาค ข ยื่นความประสงค์ในการเข้าสอบตามรูปแบบที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข ตามรายชื่อประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน หรือที่ทำงานปัจจุบัน ผ่านทางเว็บไซต์ <https://obec64.thaijobjob.com> ที่หัวข้อแบบฟอร์มยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ - วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว ถือว่าเป็นผู้เข้าสอบในจังหวัดร้อยเอ็ด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายครรชิต วรรณษา)

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน